

CHUẨN ĐẦU RA
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
NĂM 2017

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

Chuẩn đầu ra 1: Ứng dụng được các kiến thức về y học hình thái, y học chức năng của Y học hiện đại (YHHĐ) (Giải phẫu, giải phẫu bệnh, mô phôi, sinh lý, sinh lý bệnh, hóa sinh, huyết học), và y lý cổ truyền (lý luận cơ bản, chẩn đoán học, nguyên nhân bệnh) của YHCT trong thực hành y khoa lâm sàng.

Chuẩn đầu ra 2: Thực hiện được các thao tác thăm khám lâm sàng theo YHHĐ và YHCT (tứ chẩn, bát cương), chỉ định và phân tích đúng kết quả các xét nghiệm thường quy, hình ảnh học, thăm dò chức năng phục vụ cho chẩn đoán các bệnh thường gặp.

Chuẩn đầu ra 3: Ứng dụng được các kiến thức bệnh học cơ sở và bệnh học lâm sàng (theo YHHĐ và YHCT) để chẩn đoán và điều trị được các bệnh lý thường gặp ở các chuyên ngành y khoa (Nội, Ngoại, Nhi, Lão, Phụ sản, Ngũ quan, Da liễu, Truyền nhiễm, Tâm thần, Phục hồi chức năng)

Chuẩn đầu ra 4: Thực hành được sự sử dụng thuốc YHCT (nhận dạng, chế biến, phối hợp thuốc) để điều trị các bệnh thường gặp.

Chuẩn đầu ra 5: Thực hiện được các thủ thuật điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc (châm cứu, xoa bóp – bấm huyệt, dưỡng sinh) để điều trị các bệnh thường gặp.

Chuẩn đầu ra 6: Xử trí cấp cứu ban đầu được trong các trường hợp bệnh lý thường gặp của các chuyên khoa (Nội khoa, Ngoại khoa, Nhi khoa, Sản-phụ khoa) bằng YHHĐ kết hợp YHCT.

Chuẩn đầu ra 7: Tư vấn hiệu quả, cung cấp thông tin phù hợp, đầy đủ cho người bệnh, thân nhân người bệnh và cộng đồng để nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, tuân thủ điều trị và phục hồi chức năng.

Chuẩn đầu ra 8: Trình bày được mô hình hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ của mạng lưới y tế Việt Nam trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chuẩn đầu ra 9: Áp dụng được phương pháp luận khoa học, phương pháp thống kê y học trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

Chuẩn đầu ra 10: Vận dụng kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong thực hành nghề nghiệp; theo đúng yêu cầu của ngành đào tạo.

Chuẩn đầu ra 11: Giao tiếp, cộng tác và làm việc nhóm hiệu quả hiệu quả; ứng xử chuyên nghiệp; thể hiện tinh thần trung thực, khách quan, trách nhiệm; thể hiện tinh thần, thái độ lấy người bệnh làm trung tâm; tôn trọng quyền lợi người bệnh, bảo đảm sự bảo mật thông tin cho người bệnh và ý thức phục vụ cộng đồng.

Chuẩn đầu ra 12: Thực hiện tốt các kỹ năng mềm để xử lý công việc: Kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng thể hiện tư duy phản biện, tư duy

sáng tạo; kỹ năng thuyết trình, viết báo cáo, bài báo khoa học; kỹ năng tự học và học tập suốt đời.

Chuẩn đầu ra 13: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để giao tiếp, tra cứu tài liệu; thu thập thông tin mới và áp dụng vào thực tiễn.

Chuẩn đầu ra 14: Viết báo cáo và phát biểu về các chủ đề liên quan đến ngành đào tạo; trong học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra 15: Luyện tập được ít nhất một môn thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và thể chất cho bản thân.